

## THÔNG BÁO

### Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016 và phương hướng nhiệm kỳ 2016-2021

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, tôi xin thông báo tóm tắt công tác tham gia Xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2011- 2016 như sau:

#### I. Tình hình các tầng lớp nhân dân

5 năm qua (2011-2016), thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo đúng hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đã có nhiều dự án đầu tư lớn có hiệu quả, hạ tầng đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; công tác quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác xây dựng Đảng được coi trọng; việc chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp có tiến bộ; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được thực hiện theo hướng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới-đô thị văn minh; công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Nhiều đề xuất, kiến nghị của MTTQ Việt Nam các cấp được giải quyết, đáp ứng cơ bản nhu cầu, kiến nghị của nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng ở một số lĩnh vực như: xây dựng và thực hiện theo quy hoạch, dự án chậm tiến độ, bộ mặt đô thị chưa thật văn minh, hiện đại; ô nhiễm môi trường, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình tội phạm sử dụng vũ khí nóng; tình hình cháy nổ, hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp gây hoang mang dư luận; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài ở cơ sở chưa được giải quyết dứt điểm... gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri mong muốn và đề nghị HĐND thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giám sát và phản ánh đầy đủ các ý kiến của cử tri và nhân dân đến các cấp chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước vào cuộc sống.

## **II. Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền**

### **1. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân**

- Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung công tác cùng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu. Phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chính sách đại đoàn kết dân tộc. Thông qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tăng cường đồng thuận xã hội.

- Trong 5 năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Toàn dân thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ", cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" xây dựng quỹ vì người nghèo; Phong trào thi đua: "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"; thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tổ chức các hội nghị đại biểu nhân dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, và các hoạt động khác góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - Xã hội, nâng cao đời sống Vật chất và tinh thần của nhân dân.

### **2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh**

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH thành phố xây dựng ký kết và ban hành chương trình công tác, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, hàng năm đã đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm, đồng thời hướng dẫn Mặt trận cấp huyện phối hợp với Thường trực, HDND, UBND cùng cấp ký kết các chương trình phối hợp công tác, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng Hiến pháp, Pháp luật và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội, HĐND các cấp. Công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới về nội dung và hình thức: tăng số cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp xúc theo chuyên đề, lĩnh vực mà đại biểu quan tâm.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tham gia các kỳ họp của HĐND, các phiên họp của UBND theo luật định, tham gia cùng Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết tại các Kỳ họp của HĐND, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong các tầng lớp nhân dân để phản ánh với Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề còn bất cập trong đời sống kinh tế, xã hội của địa phương. Tham gia cùng Đoàn ĐBQH thành phố, Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố tổ chức giám sát theo kế hoạch, tập trung giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, phối hợp đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua hoạt động giám sát đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

#### ***Về thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội:***

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện và nâng cao chất lượng hoạt động PBXH được thực hiện từ năm 2010, đầu năm 2015 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã phối hợp với HĐND, UBND Thành phố tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế PBXH đồng thời ký kết Quy chế phối hợp thực hiện PBXH theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị (thay thế Quy chế số 37 năm 2010).

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức quán triệt, học tập, và thực hiện tốt các Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố trong hai năm 2014-2015.

MTTQ Việt Nam các cấp tham gia cùng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đối với người bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam của Công an Thành phố, Nhà giam, giữ công an cấp huyện. Tham gia cùng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ của Thành phố giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ tại các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã, và xã, phường, thị trấn.

Giám sát của Mặt trận còn thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 05 năm từ 2011-2015, Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 45.408 vụ, công trình; đề nghị thu hồi 938.211 m<sup>2</sup> đất và 61.374 triệu đồng cho Nhà nước.

Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; góp phần ổn định tình hình chính trị, hạn chế khiếu kiện vượt cấp đông người.

Từ năm 2011 MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức các hội nghị PBXH vào dự thảo Báo cáo, Nghị quyết, Đề án trước khi trình kỳ họp HĐND Thành phố. Kết quả trong 5 năm 2011-2015 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố đã tổ chức 22 hội nghị PBXH; cấp huyện đã tổ chức 74 hội nghị PBXH; cấp xã đã tổ chức 142 hội nghị.

### **III. Đánh giá chung và một số đề xuất kiến nghị**

#### **1. Đánh giá chung**

Nhiệm kỳ 2011-2016 vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục được khẳng định, hướng các hoạt động về cơ sở, đã làm tốt công tác phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các cấp; chuẩn bị chu đáo các nội dung, chương trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân đạt kết quả tốt, được nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Các cuộc tiếp xúc cử tri có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đổi mới về nội dung, hình thức, số lượng cử tri tham dự đông, kiến nghị nhiều ý kiến sát thực. Việc thực hiện thẩm tra dự thảo các báo cáo, tờ trình, Nghị quyết được phối hợp chuẩn bị chu đáo, đúng luật; công tác tuyên truyền giám sát các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

#### **2. Đề xuất, kiến nghị**

- Đề nghị Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được tăng cường tham gia phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội có phương thức, biện pháp phù hợp phát huy chức năng giám sát, phản biện của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tham gia góp ý các dự án luật, các Nghị quyết của HĐND và các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Đề công tác phối hợp đạt được kết quả cao hơn, nhiệm kỳ 2016-2021, đề nghị Thường trực HĐND, UBND Thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên, nhất là việc ký kết các Quy chế phối hợp, các chương trình phối hợp công tác giữa các cơ quan để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cử tri và nhân dân.

- Đề nghị Thường trực HĐND các cấp tiếp tục nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp, chất lượng công tác tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân, thiết thực, bên cạnh việc tiếp xúc theo địa bàn nên tăng cường tiếp xúc theo ngành, lĩnh vực, chuyên đề, đề án.

### **IV. Phương hướng nhiệm kỳ 2016 - 2021**

1. Phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2. Tăng cường các hoạt động giám sát, phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức để đại biểu tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư Khiếu nại, Tố cáo

của công dân và những kiến nghị bức xúc chính đáng của cử tri theo đúng quy định của Pháp luật.

3. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

4. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tổ chức các hoạt động giám sát theo chuyên đề.

5. Phối hợp trong các hoạt động Tiếp xúc cử tri và tổ chức tốt các kỳ họp HĐND Thành phố; triển khai thực hiện Đề án 02-212 “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”.

**Nơi nhận:**

- TT Thành ủy Hà Nội ;
- TT HĐND, UBND TP
- Ban TT UBMTTQ TP;
- Các ĐB HĐND TP
- Lưu: Ban DC&PL; VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH



**Vũ Hồng Khanh**